



## ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน ๑ อัตรา โดยมีกำหนดสอบ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แล้ว นั้น

บัดนี้การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ตำแหน่งดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดกระบี่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ตามบัญชีรายชื่อแยกแยะแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ขอแจ้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรทราบ ดังนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศ แต่หากมีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก บัญชีนี้ให้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ รายใด ได้รับการขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรฯ ตามประกาศนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ

๒.๑ ผู้นั้นได้สละสิทธิรับการจ้างในตำแหน่งที่สรรหาและเลือกสรรฯ

๒.๒ ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่ผู้มีอำนาจสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตามกำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะจ้างในตำแหน่งที่สรรหาและเลือกสรรฯ ได้

๓. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตรงตามที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยไม่ได้รับการจัดจ้างให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่จะถึงลำดับที่จะจัดจ้าง หรือจะพิจารณาให้ออกจากการปฏิบัติงานในกรณีที่ได้จัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่แล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมศักดิ์ กิตติธรรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

ลำดับที่	รหัสประจำตัว สอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑-๐๐๑	นางสาวยุวดี หลงศรี	ให้มารายงานตัว ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

ลำดับที่	รหัสประจำตัว สอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๒-๐๐๑	นายเดชาธร มูลกุล	ลำดับที่ ๑ ให้มารายงานตัว ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด กระบี่
๒	๐๒-๐๐๒	นายทรงฤทธิ์ สายเส้น	

\*\*\*\*\*